



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาคณะกรรมการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะกรรมการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาคณะกรรมการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายละเอียด ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาคณะกรรมการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ กลุ่มวิชา รวม ๑ ราย พร้อมสถานที่คัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๒. วิธีการคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิสัมพันธ์ไหวพริบเจตคติและอุดมการณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

๓. กำหนดการคัดเลือก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน)

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป	- ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายงานตัว - ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์	๕๐ คะแนน	

/ ๔. ให้ผู้มีสิทธิ...

๔. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมศรีเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. และเข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่หน่วยรับสมัครคัดเลือกออกไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับการคัดเลือกด้วย

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ <https://pbn3.go.th/news/category/news/>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายทองเลื่อน บุญเพ็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

วิชาเอกศิลปะ

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	สถานที่คัดเลือก	หมายเหตุ
๑	๑๐๑๐๑๐๑	นางสาวชยุดา พัฒนานุพงษ์	ห้องประชุมศรีเทพ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.	